



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง ถนนชายทะเล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ นศ ๑๒๓๒/พิเศษ

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการติดตามการจัดกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับอำเภอ (พชอ.)  
อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และขออนุญาตเผยแพร่บน  
เว็บไซต์ของหน่วยงาน

เรียน สาธารณสุขอำเภอปากพนัง

ตามที่กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง จัดกิจกรรม จำนวน ๓ ครั้งในโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมดังนี้ คือ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับพื้นที่ ด้วยกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

ในการนี้ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง ได้ดำเนินการจัดประชุมทำแผนดำเนินการพัฒนา/แก้ไขปัญหาสำคัญการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามบริบทในพื้นที่และนำเสนอแผนการพัฒนาของพื้นที่ ประสานการทำงานระหว่างหน่วยงานเชื่อมภาคีประเด็นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และรายงานผลการจัดกิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ ประชุมสร้างความเข้าใจเป้าหมายร่วมกัน กำหนดบทบาท/ประสานการทำงานระหว่างหน่วยงานเชื่อมภาคีประเด็นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เป้าหมายและนำเสนอข้อมูลนำมาวิเคราะห์ประเด็นปัญหา ในวันที่ ๑๒ มกราคม เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คณะกรรมการ พชอ. , พชต. ส่วนราชการและภาคีเครือข่าย จำนวน ๔๔ คน

๑.๑ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม คือคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอและระดับตำบล ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง บุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง จำนวน ๔๔ คน

๑.๒.ระยะเวลาดำเนินการ คือ วันที่ ๑๒ มกราคม เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง กิจกรรมหลักประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้ คือ

-บรรยาย เรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อน พชอ.และพชต.ในพื้นที่และผลการดำเนินงานในปี ๒๕๖๔  
-ระดมสมอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “ประเด็นปัญหา และแนวทางการขับเคลื่อนของ พชอ.พชต.ในปี ๒๕๖๕

- นำเสนอ ”แผนการขับเคลื่อนงานในประเด็นหลักตามมติที่ประชุม ๓ กิจกรรม หลักคือ๑) การควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ๒) ขับเคลื่อนการบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง โดยมีผู้จัดระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขและผู้ช่วยเหลือดูแล ไปดูแลด้านสาธารณสุขที่ครัวเรือน /ชุมชน ต่อ จากปี ๒๕๖๔ ๓)การจัดการขยะในครัวเรือน และเพิ่มตามปัญหาของพื้นที่แต่ละ พชต.

-มอบหมายให้แต่ละ พชต.จัดประชุมวางแผนการดำเนินกิจกรรม ในพื้นที่แต่ละแห่ง โดยผนวกการดำเนินงานตามภารกิจหลักนี้ไว้กับการทำงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอปากพนังและระดับตำบล และดำเนินการขับเคลื่อนงานตามแผน และขอให้ทุก พชต.สรุปผลการดำเนินกิจกรรม ในรอบ ๖ เดือนแรก คือเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ รายงานผลให้ คณะกรรมการพชอ.ทราบ เพื่อทางคณะกรรมการ พชอ.จะ ได้ช่วยสนับสนุนกิจกรรมที่ส่วนที่ยังมีปัญหาต่อไป

กิจกรรมที่ ๒ แต่ละพชต.จัดทำแผนดำเนินการพัฒนา/แก้ไขปัญหาสำคัญการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามกิจกรรมหลัก ที่พชอ.กำหนด๓ กิจกรรม และตามบริบทในพื้นที่และดำเนินการขับเคลื่อนงานตามแผน

ของพื้นที่ ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๕ ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๕. ในแต่ละ พชต. โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมคือส่วนราชการและภาคีเครือข่ายและคณะอนุกรรมการ พชต.

๒.๑ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม คือคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

๒.๒ ระยะเวลาดำเนินการ คือ เดือน มกราคม ๒๕๖๕ ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ สถานที่จัดกิจกรรม คือ ในพื้นที่ ตำบล ในอำเภอปากพนัง จำนวน ๑๗ ตำบลกิจกรรมหลักประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้ คือ

-บรรยาย เรื่อง “บทบาทหน้าที่ของ พชต. นำเสนอผลการดำเนินงานในการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๔

-ระดมสมอง วางแผนจัดทำแผนการดำเนินงานขับเคลื่อน พชต. ตามประเด็นหลักที่ พชอ. กำหนด ๓ กิจกรรม ๑) การควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ๒) ขับเคลื่อนการบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง โดยมีผู้จัดระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขและผู้ช่วยเหลือดูแล ไปดูแลด้านสาธารณสุขที่ครัวเรือน /ชุมชน ต่อ จากปี ๒๕๖๔ ๓)การจัดการขยะในครัวเรือน และ“ประเด็นปัญหาในพื้นที่เพิ่มเติม ถ้ามี และดำเนินการขับเคลื่อนงานตามแผนของ พชต.ในปี ๒๕๖๕

- นำเสนอ ”แผนการขับเคลื่อนงานในประเด็นที่ พชอ.กำหนดและตามปัญหาของพื้นที่แต่ละ พชต.ของปี๒๕๖๕

กิจกรรมที่ ๓ แต่ละพชต.จัดเวทีสรุปผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนการขับเคลื่อนของแต่ละพชต. ภายในเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ ณ ที่ทำการ อบต. ในแต่ละพื้นที่ ผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการ พชต. ส่วนราชการและภาคีเครือข่าย ในพื้นที่

๓.๑ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม คือคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ของแต่ละพชต.

๓.๒ ระยะเวลาดำเนินการ คือ ภายในเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ สถานที่จัดกิจกรรม คือ ณ ที่ทำการ อบต. ในพื้นที่ ตำบล ในอำเภอปากพนัง จำนวน ๑๗ ตำบลกิจกรรมหลักประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้

-เลขา รวบรวมกิจกรรมตามแผนที่ได้ดำเนินการขับเคลื่อน ตั้งแต่เดือน มกราคม ๒๕๖๕ ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ นำเสนอ ให้คณะอนุกรรมการรับทราบ และร่วมกันสรุป

-จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผน ของแต่ละพชต.

- มอบหมายเลขาแต่ละ พชต. ดำเนินการรายงานผลการจัดกิจกรรมให้คณะกรรมการพชอ.

ในส่วนของ รายงานผลการจัดกิจกรรมของแต่ละพชต. ขณะนี้ยังได้รับรายงานไม่ครบ เนื่องจากมีกรณีแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้ บางพื้นที่ ยังไม่สามารถ จัดทำรายงานได้ทันตามกำหนด คือภายในเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ ทางกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง จึงจัดทำรายงานเฉพาะที่ได้รับรายงานให้ทราบ ในส่วนที่เหลือจะรวบรวมไปรายงานในรอบ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาอนุญาตเผยแพร่ต่อไป



(นางสุดา ไพศาล)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ทราบ/อนุญาต



(นางกิตติมา แสนลาวัลย์)

สาธารณสุขอำเภอปากพนัง